
sþ. 47. Fyrirspurn [47. mál]
til menntamálaráðherra um endurskoðun á lögum um almenningsbókasöfn.

Frá Guðrúnu Helgadóttur.

1. Hvað líður athugun menntamálaráðuneytisins á áliti nefndar sem skipuð var 13. febrúar
1980 til að gera tillögur um uppbyggingu og aðsetur almenningsbókasafna og lauk
störfum 12. október 1983?

2. Hyggst menntamálaráðherra leggja fram frumvarp til laga um almenningsbókasöfn á
þessu þingi?


